
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 
ไทยโพสต์ เดลนิิวส ์ 
มติชน สยามรัฐ 

แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   -เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. ในฐานประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการประชาพิจารณ์

พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี...) พ.ศ... เปิดเผยว่า การท าประชาพิจารณ์ในเวที
ภาคเหนือกับภาคใต้ท่ีมีภาคประชาชนส่วนหนึ่งวอล์กเอาต์ ยังด าเนินต่อไปได้จนจบเรียบร้อยดี ส่วนเวทีท่ีเหลือใน
ขอนแก่นและกทม.ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเป็นพิเศษ หากมีการจะวอล์กเอาต์ก็ไม่เป็นไร ขอแค่อย่ามีความ

รุนแรง เคารพกันและกัน ท้ังนี้ เวทีเปิดให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ต้องขอบคุณภาคประชาชนท่ีได้แสดงความ

คิดเห็นก่อนออกไปแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท าได้ แต่เสียดายท่ีไม่มีโอกาสได้ฟังความคิดเห็นของคน

อ่ืน เวทีต่อไปจึงอยากให้มีการอยู่ฟังความเห็นคนอื่นด้วย           

กรุงเทพธุรกิจ  
เว็บไซต์คมชัดลึก 

รายการกรองข่าวเชา้นี ้
  ทางสถานีวิทยุ FM102 

    -เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ยืนยันจะเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลจะรับ

ข้อเสนอใหห้ยุดแก้กฎหมายบัตรทอง มาตรการรับฟังความเห็นในเวทีภาคกลาง-อีสาน อาจเข้มข้นกว่าการวอล์กเอาท์ 

2 คร้ังท่ีผ่านมา การให้แสดงความเห็นคนละ 3 นาที เป็นแค่พิธีกรรม ไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ระดับชาติได้ และเป็น

ห่วงแนวคิด "ร่วมจ่าย" จะท าให้เกิด 2 มาตรฐาน 

 เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขขอบรรจ ุขรก. 

มติชน กรุงเทพธุรกิจ     -เสนอข่าว  เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุแห่งประเทศไทย 18 องค์กร อาทิ ชมรมทันตาภิ

บาลลูกจ้างแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานเวชสถิติแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างนักสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมลูกจ้างนักวิชาการสาธารณสุข

แห่งประเทศไทย ชมรมผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้ ชมรมทันตาภิบาล 77 จังหวัด และชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พญ.ประนอม ค าเที่ยง รองปลัด สธ. ขอบรรจุข้าราชการ เนื่องจากบาง

วิชาชีพไม่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2552 
    นายภานุพงศ์ ปิ่นแก้ว ประธานเครือข่ายสหวิชาชีพฯ กล่าวว่า การยื่นหนังสือต่อผู้บริหารเนื่องจากยังมีอีก 20 

วิชาชีพตกค้างการบรรจุต าแหน่งข้าราชการ บางวิชาชีพตกค้างมาตั้งแต่ปี 2552 อาทิ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

2,300 คน เจ้าพนักงานเภสัชกร 600 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1,000 คน เป็นต้น ท่ีร้องขอต าแหน่งข้าราชการ

เพราะต้องการความก้าวหน้าและความม่ันคง และต้องการมีสวัสดิการในการดูแลพ่อแม่เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆ เพราะ

มีความส าคัญเหมือนกันแต่ถูกก.พ.และสธ.ละเลย ปัจจุบันบางสายงานจบแล้วมีงานท าเลย บางสายงานต้อง

สอบแข่งขัน แสดงถึงความเหลื่อมล้ า จึงร้องขอความเป็นธรรม 8 ประเด็น ดังนี้  

    1.ขอให้จัดสรรต าแหน่งว่าง หรือก าหนดต าแหน่งใหม่ ให้กับเครือข่ายสหวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม 2.ขอให้เพิ่ม

การบรรจุบุคลากรท่ีเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างทุกประเภท 100% 

ทุกวิชาชีพเหมือนกับสายหลัก 3.ขอให้ชี้แจงต าแหน่งท่ีจะบรรจุในปี 2560 ของสหวิชาชีพให้ชัดเจน 4.ขอให้เพิ่ม

อัตราก าลังการบรรจุนักวิชาชีพสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5.พิจารณา

ค่าตอบแทนทุกฉบับให้เหมาะสมแก่ลูกจ้างทุกประเภทท่ียังไม่ได้รับการบรรจุ 6.ขอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับ

ท่ี 10) พ.ศ.2559 เนื่องจากทับซ้อนกับเงินเสี่ยงภัยของข้าราชการสังกัด สธ.ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.

ขอให้ก.พ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ และ 8.ขอให้ก.พ.และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาปรับปรุงต าแหน่งในสายงานท่ีมีการปรับหลักสูตรจากอนุปริญญาเป็นปริญญาตรี เช่น 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานเภสัชกร เป็นพนักงานเภสัชกร เป็นต้น ท้ังนี้ 

หาก สธ.ไม่มีการด าเนินการใดๆ จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนท่ีท าเนียบรัฐบาลต่อไป  ขณะท่ี พญ.ประนอมยืนยัน

ว่า สธ.จะไม่ทอดท้ิงใคร ทุกวิชาชีพจะก้าวไปพร้อมกัน 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 14 มิถุนายน  2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 แก้ปัญหาสาธารณสุข 

มติชน ผู้จัดการออนไลน ์     -เสนอข่าว หลังจากโซเชียลมีเดียเผยแพร่เรื่องราวของ ด.ช.ธรรมสมิต นวเศรษฐกุล หรือน้องเต้าอ้ี อายุ 8 ปี ป่วย

เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เขียนจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าอยากเจอลุงตู่ อยากชวน

ไปดูภาพยนตร์เรื่อง Gleason ซึ่งเป็นหนังเก่ียวกับเรื่องนักกีฬาคนพิการ 
     นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เป็นผู้แทนในการเยี่ยมให้ก าลังใจ พร้อมท้ังน า

จดหมายและของขวัญจากนายกรัฐมนตรีไปมอบให้ด.ช.ธรรมสมิต ท่ีโรงเรียนมีนประสาทวิทยา เขตมีนบุรี โดย

ข้อความท่ีนายกรัฐมนตรีเขียนถึงเด็กชายมีใจความว่า “ขอเป็นก าลังใจให้น้องเต้าอ้ี ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว 

รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ดูแลประชาชนทุกคน เราต่างก็ต้องเป็นก าลังใจ

ให้กันและกันนะครับ รักและห่วงใย ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ลุงตู่ของเต้าอ้ี)” 

 
เพจหมอแล็ปแพนด้า 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

เด็กดัดฟัน 

    -เสนอข่าว เพจหมอแล็บแพนด้าได้น าคลิปเหตุการณ์ท่ีเด็กชายคนหนึ่งไลฟ์สด ขณะสวมหน้ากาก ถุงมือ ใช้

อุปกรณ์บางอย่างจัดฟันให้กับเด็กอีกคน และโชว์ผลงานท่ีจัดฟันเสร็จแล้ว บอกว่าถ้ามีคนดูถึง 15 คน จะลดให้ฟรี 1 

คน พร้อมท้ังให้ลงชื่อ 
   ล่าสุด เด็กในคลิปดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยว่า เป็นการถ่ายทอดสดเล่นๆ  ไม่ได้เปิดเป็นคลินิก ไม่มีการขายของ

หรือรับจ้างจัดฟัน และไม่ได้น ากาวติดท่ีจัดฟันให้เพื่อน ท่ีเห็นในคลิป เกิดจากเพื่อนคนท่ีให้จัดฟัน ซื้ออุปกรณ์จาก

อินเทอร์เน็ตชุดละ 150 บาท ประกอบด้วย ยางจัดฟัน รีเทนเนอร์ ที่ถ่างปาก ท่ีเปลี่ยนสียาง แต่เพื่อนไม่ชอบสียางจึง

น ามาให้ตนเปลี่ยนยางให้ หลังมีข่าวออกไปพ่อแม่ก็เรียกไปต าหนิแล้ว 

ไทยรัฐ มติชน  
เว็บไซต์คมชัดลึก 

ASTVผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงกรณีนี้ ว่า เป็นเรื่องท่ีอันตรายมากและผิดกฎหมาย 

เพราะการใช้เคร่ืองมือท าฟันต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น เชื่อว่าเด็กต้องมีคนสอน เบ้ืองต้นจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า

เกิดขึ้นในพื้นท่ีใด เพื่อให้ครู ผู้ปกครองตักเตือนเด็ก ขณะนี้คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปจ านวนมาก อาจจะเกิด

เป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ผู้ท่ีมีคลิปนี้จึงควรลบออกและไม่เผยแพร่ต่อ  ท้ังนี้ การจัดฟันเถ่ือนมีอันตรายมาก อาจจะ

ท าให้เหงือกอักเสบ ฟันผุง่าย ถ้าติดเครื่องมือไม่ดีอาจหลุดลงท้องจนเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ อาจเกิดการแพร่เชื้อ

โรคจากคนสู่คนได้ทางเคร่ืองมือท่ีใช้ หรือทางน้ าลาย 
    ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า จากการค้นหาค าว่า "สอนจัดฟัน" ในอินเตอร์เน็ต พบข้อมูลและคลิปสอนจัดฟันจ านวนมาก ท่ี

น่าตกใจคือ มีเด็กอายุราว 10 ขวบ มารีวิววิธีการท าลวดจัดฟันโดยใช้คลิปหนีบกระดาษดัดรูปร่างแล้วเก่ียวกับหนัง

ยาง ก่อนใส่เข้าไปในปาก สะท้อนว่าเด็กยุคใหม่มองเรื่องการจัดฟันเป็นเรื่องของแฟชั่น ไม่ใช่การรักษา 
ผู้จัดการออนไลน ์    -เสนอข่าว กรมการแพทย์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือนอันตรายการจัดฟันเถ่ือน ดังนี้ 1.คนจัดฟันไม่ใช่ทันตแพทย์ 

2.วัสดุอุปกรณ์ไม่สะอาดปนเปื้อนสารเคมี 3.สถานประกอบการไม่ได้มาตรฐาน 4.โฆษณาชวนเชื่อจากอินเทอร์เน็ต 5.

อันตรายต่อฟัน และ 6.เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่นเดียวกับกรมอนามัย เผยแพร่ข้อมูลอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดฟัน

เถ่ือน "หลักร้อยก็สวยได้" มีท้ังปวดฟัน แพ้โลหะ เริ่มเป็นแผลระคายเคืองในช่องปาก ผ่านไป 1-2 เดือน จะเกิดฟัน

เคล่ือน รากฟันละลาย ฟันตาย มีกลิ่นปาก ท าความสะอาดยาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ เม่ือถอดลวดจัดฟันออกจะท าให้

สภาพฟันเสียไป หรือท าให้ฟันพังได้ โดยการจัดฟันควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์     -เสนอข่าว ทพ.ญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง ส านักทันตสาธารณสุข 

กรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดฟันแฟชั่นเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะจะท าให้รากฟันเคลื่อน ท าความสะอาดยาก มี

กลิ่นปาก ฟันผ ุเหงือกอักเสบ และเม่ือเกิดแผลในปากจะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ การจัดฟันแฟชั่นโดย

ใช้อุปกรณ์หรือลวดจัดฟันที่ไม่สะอาด มีความเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด หากเกิดกับผู้ป่วยท่ีมีร่างกายอ่อนแอ อาจท า

ให้เสียชีวิตได้ ทันตแพทย์จึงท าการจัดฟันให้กับผู้ท่ีมีปัญหาในช่องปากจริง ๆ  

    ส่วนเด็กในคลิปท่ีมีการใช้อุปกรณ์ทางการทันตกรรม คาดว่าเป็นการใช้เด็กบังหน้าโฆษณาชักชวนเพื่อน ๆ มาจัด

ฟันแฟชั่น เนื่องจากเพื่อนชวนเพื่อนท าได้ง่าย และเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ กรม

อนามัยได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดให้เร่งสืบหาว่าคลิปดังกล่าวเกิดข้ึนท่ีใด เพื่อด าเนินการเอาผิดกับผู้ท่ีหา

ประโยชน์จากเด็ก และพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้หากประชาชนพบเห็นเบาะแสเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

สามารถแจ้งที่กรมอนามัยหรือสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที 

 

มติชน  

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

โรคไข้เลือดออก 

  -เสนอข่าว ท่ี จ.ตรัง ด.ช.ชญาวัตร ชื่นจิตร หรือน้องเชาว์ อายุ 6 ขวบ เสียชีวิตจากไข้เลือดออกสายพันธ์ุใหม่ โดย
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เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

เว็บไซต์แนวหน้า 

พ่อแม่เด็กเล่าว่า น้องเชาว์เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 60 ได้ซื้อยาให้ลูกรับประทาน ผ่านไป 2 วัน อาการไม่ดี

ขึ้น จึงน าตัวส่งรพ. พบว่าเกล็ดเลือดต่ า มีไข้สูงขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเกล็ดเลือดเริ่มลดต่ าต่อเนื่อง แพทย์ได้รักษาตาม

อาการและสันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออก ต่อมามีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือดสีด า มีอาการไข้สูงมาก แพทย์จึงส่ง

ตัวไปต่อไปยังรพ.ตรัง ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู มีอาการแย่ลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังเข้ารับการรักษา

รวม 8 วัน แพทย์ได้น าเชื้อไปเพาะเพื่อตรวจสอบ คาดว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกคล้ายกับปอ ทฤษฎี ซึ่งครอบครัวไม่

ติดใจในกระบวนการรักษาของรพ. เพราะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี           

มติชนออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ มีเด็กเสียชีวิตจาก

โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ว่า กรณนีี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน ท้ังนี้ กรมควบคุมโรคยืนยันว่า ในปัจจุบัน

ประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธ์ุท่ีเคยพบมาแล้ว แต่ละสายพันธ์ุมีความรุนแรง

ไม่แตกต่างกันมาก ส่วนอาการป่วยขึ้นอยู่กับว่าเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรง 

แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเม่ือติดเชื้อคร้ังท่ีสอง ด้วยสายพันธ์ุท่ีต่างไป ท าให้มีภาวะเลือดออกและช็อกได้ ขณะนี้เป็นช่วง

ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด 2.การเฝ้า
ระวังอาการของโรค และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเม่ือป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ในช่วงไข้ลด หากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุด และขอแนะน าใช้มาตรการ 3 
เก็บ ป้องกัน 3 โรค 

ไทยรัฐ      -เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ท่ี 12 จ.สงขลา เชิญชวนประชาชนใช้มาตรการ "3 เก็บ" ได้แก่ "เก็บ

บ้าน" ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นท่ีเกาะพักของยุง "เก็บขยะ" โดยท าต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงและ "เก็บน้ า" ส ารวจภาชนะใส่น้ าต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ รวมท้ังก าจัดและ

ควบคุมยุงตัวแก่ 

เพจDrama-addict     -โพสต์ข้อความว่า ไม่ต้องกังวลไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ท่ีควรค านึงคือ การกินยาลดไข ้ เชน่ พาราเซตามอล 

เนื่องจากบางคนแพทย์จ่ายยาพาราเซตามอลลดไข้ให ้แล้วไม่ยอมกิน กลับไปซื้อยาแรงอย่าง แอสไพริน บรูเฟน่ แทน 

ซึ่งหากปว่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วกินยาชนิดนี้ จะท าใหเ้ลือดออกมาก เปน็อันตรายถึงชีวิตได้  

 
ประชาชาติธุรกิจ 

พ.ร.บ.นมผง 

  -เสนอข่าว หลังจากครม.เสนอร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ... ต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาวาระท่ี 3 เม่ือ

เมษายนท่ีผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเตรียมบังคับใช้เป็นกฎหมาย ห้ามโฆษณา-

ส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ ด้านผู้ผลิตเร่งหาทางออก เตรียมหารือสาธารณสุข หาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  

 
ไทยโพสต์ 

ตรวจเอดส์พลาด 

   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการเยียวยา น.ส.สุทธิดา แสงสุมาตร ผู้ได้รับความเสียหายจากการ

ตรวจเชื้อเอชไอวีผิดพลาด ว่า ขณะนี้ได้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดูข้อเท็จจริงแล้ว โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ

ชัย รองปลัด สธ. เป็นประธาน และมี ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมไป

แล้ว 1 คร้ัง ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล คาดว่าภายใน 1 เดือนนี้จะรู้ผล ส่วนเรื่องการเยียวยา ศูนย์สันติ

วิธีสาธารณสุขได้นัดหารือกับผู้เสียหายแล้ว โดยครั้งแรกเป็นการท าความเข้าใจ ซึ่งแนวทางในการเจรจาต้องใช้เวลาใน

การด าเนินการ 

     ด้าน ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เป็นวันแรกท่ีได้ส่งทีมลง

พื้นท่ี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในการพิจารณามาตรฐานการตรวจเชื้อเอชไอวี  เพื่อเป็นแนวทางการ

ตรวจสอบ เช่น ประวัติในการรักษาคนไข้ หลักฐานบุคคล คือบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท างานในขณะนั้น เพื่อสอบถาม

ข้อมูล รวมไปถึงหลักฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงพยาบาลข้างเคียง หมู่บ้านท่ีผู้เสียหายอยู่ มีการตีตราอย่างไร เพื่อ

น ามาพิจารณาดูว่าการตรวจเลือดและการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้วจะสรุปผลให้กับ

ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบฯ และมีการชี้แจงผ่านสื่อมวลชนต่อไป ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. 

ก าหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  โดยเม่ือครั้งน.ส.สุทธิดายังเด็ก ป้าได้พามาขอให้มีการตรวจ เพราะมี

ประวัติครอบครัวติดเชื้อ ส่วนเรื่องมาตรฐานต้องรอผลการตรวจสอบก่อน 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

กรมวิทย์รวบรวมสายพันธ์ุเห็ดพิษในไทย 

     -เสนอข่าว นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาได้พัฒนา
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วิธีการตรวจจ าแนกชนิดของเห็ด โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด  ของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ น ามาท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็น

ตัวช่วยทางการแพทย์ ในกรณีท่ีเกิดการระบาดจากเห็ดพิษ และยังช่วยค้นพบสายพันธุ์เห็ดท่ีไม่เคยมีรายงานการพบใน

ประเทศไทยด้วย   

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

พัฒนา อสม.สาขาสุขภาพจิตชุมชน 

     -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดอบรม อสม.จาก จ.สุราษฎร์ธานี และ 

จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 118 คน เพื่อพฒันาใหเ้ปน็อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน และกล่าวว่า ในปี 2560 

กรมสุขภาพจิตได้จัดอบรม อสม. 825 อ าเภอ จาก 76 จังหวัด ในสาขาสุขภาพจิตชุมชน รุน่แรกเกือบ 2,000 คน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเชีย่วชาญ มีความรูใ้นการสง่เสรมิและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สามารถ

ค้นหาผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตเบ้ืองต้น โดยเฉพาะปัญหาส าคัญ เชน่ พัฒนาการเด็กล่าช้า โรคซึมเศร้า ความเครียดอ่ืนๆ 

สามารถให้ค าปรึกษาและส่งต่อผูท่ี้มีปัญหาใหไ้ด้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างรวดเรว็  พร้อมท้ังสร้าง

ความรู้ความเข้าใจประชาชนในเรือ่งสุขภาพจิตท่ีถูกต้อง 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ประชุมวิชาการการจัดการสารเคมี 

     -เสนอข่าว นพ.วนัชัย  สัตยาวุฒิพงศ ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อจัดการสารเคมี 

คร้ังท่ี 1 จะจัดขึน้ในวนัท่ี 19-20 ก.ค. นี ้ภายในงานจะมีวิดีทัศน์เก่ียวกับการจัดการสารเคมียุคไทยแลนด์ 4.0 โดย

คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาต ิจากรัฐมนตรี 4 กระทรวง ร่วมกัน  คือ  กษ.  ทส.  

สธ.  และ อก. 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

เครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการและวิชาการ 

     -เสนอข่าว นพ.ณรงค์  อภิกุลวณิช เปน็ประธานเปิดการประชุมพฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและ

วิชาการ ระหวา่งกรมการแพทย์และเขตสุขภาพที่ 7 ท่ีรพ.ร้อยเอ็ด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบ

สุขภาพ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวยั ในการเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพด้านบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

มาตรฐาน  ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชน 

 

สยามรัฐ 

สุขภาพช่องปากเดก็ไทย 

     -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจนัทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีการส ารวจสภาวะชอ่งปากระดับประเทศ 

ทุก 5 ปี  โดยปี 2560 เปน็ครั้งที่ 8 พบปัญหาฟันผใุนเด็กมีสาเหตุหลักมาจากนิยมกินอาหารหรือขนมท่ีหาซื้อง่าย 

เช่น เคร่ืองดื่มรสหวาน น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ท าให้เกิดความเจ็บปวด ติดเชื้อ สร้างปญัหาบดเคี้ยว มีผลต่อ

น้ าหนัก การเติบโตและบุคลิกภาพเด็ก ท่ีส าคัญกระทบต่อการเรยีน ท าให้หยุดเรียน และอาจสะสมจนสูญเสียฟันท้ัง

ปากในวัยสูงอายุ  ท้ังนี ้ การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาตคิร้ังท่ี 8 ก าหนดลงพืน้ท่ีส ารวจตั้งแต่วันท่ี 4 มิ.ย.- 

31 ส.ค. 2560 ในพืน้ท่ีเป้าหมาย 12 เขตบริการสุขภาพ 25 จังหวัด 

 

เว็บไซต์ผู้จัดการ

ออนไลน ์

การกินทุเรียน 

     -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข่าวในโซเชียลมีเดีย ท่ีระบุว่ามีคนกินทุเรียน

เผาแล้วเสียชีวิต เนื่องจากสารซัลเฟอร์หรือก ามะถันในทุเรียน เม่ือโดนไฟเผาแล้วมีปริมาณมากขึน้จนเปน็อันตราย  ว่า 

ขณะนี้ยงัไม่มีงานวิจัยวา่การเผาทุเรียนจะท าให้ก ามะถันในทุเรียนเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเป็นเหตุใหผู้้บริโภคเสียชีวิต 

แต่การเผาทุเรียนจะท าใหว้ิตามิน เช่น โฟเลต วิตามินบี ซี ในทุเรียนลดลง นอกจากนี้ ยงัท าให้น้ าในทุเรียนระเหย

ออกไป ทุเรียนเผาจงึมีรสชาติหวานขึน้ ข้อควรระวงัคือ ไม่ควรเผาทุเรียนจนไหม้ เพราะหากกินสะสมนานๆ จะเสี่ยง

มะเร็งเหมือนการกินอาหารปิง้ย่างจนไหม้เกรียม ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยเปน็โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอด

เลือดหัวใจตีบควรระวังเปน็พเิศษ หากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไป อาจท าให้เสี่ยงอาการทรุดได้ เพราะใน

ทุเรียนมีแปง้และไขมันสูง 

 

สยามรัฐ 

สปาน  าพุร้อนต้นแบบ 

     -เสนอข่าว นพ.วศิิษฎ์ ตัง้นภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าววา่ ประเทศไทยมีการผลักดันการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการและแหล่งท่องเท่ียวสู่เมืองสปาตน้แบบ พัฒนาแหลง่น้ าพุร้อน น าร่องท่ีแรกท่ีน้ าพุร้อน

เค็มคลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นแหลง่ท่องเท่ียวน้ าพุร้อนธรรมชาติ มีคุณสมบัตเิก่ียวกับการรักษาทางการแพทย์ท่ี

เรียกว่า ธาราบ าบัด เปน็การใชน้้ าที่มีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ช่วยการไหลเวียนของเลือด ลดความตึงเครียดของ

กล้ามเนื้อ ท าใหเ้กิดความสมดุลของระบบประสาท คาดวา่จะเปิดตัวโครงการภายในเดือน ก.ค. นี ้

 

ไทยรัฐ 

คัดเลือก อสม.ดเียี่ยม 

     -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม

อย่างยิ่ง ประจ าปี 2560 และคณะ ลงพื้นท่ี จ.ชัยนาท เพื่อพิจารณารับรองคุณสมบัติและประเมินผลงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ 

 



                                                             สรุปข่าววันท่ี 14 มิถุนายน  2560 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยโพสต์ 

โรคธาลัสซีเมีย 

     -เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าววา่ แต่ละปีมีเด็กเกิด

ใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซเีมียประมาณ 12,125 ราย วิธีป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือ คู่สามีภรรยาวางแผนก่อนมีลูก โดยพบ

แพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกตขิองร่างกาย ซึง่แพทย์จะให้ค าแนะน าในการวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 

มติชนออนไลน ์

นโยบายชวนคนไทยบริจาคอวยัวะ 

     -เสนอข่าว พล.ท.นพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย กล่าววา่  จากการสนับสนนุ 

สธ. ในเรื่องการออกนโยบายเชญิชวนบริจาคอวัยวะ และให้รพ.แต่ละแห่งขอรับบริจาคอวัยวะของผู้เสียชีวิตจากญาต ิ

โดยตั้งเป้าวา่ หากมีผู้เสียชีวิต 100 ราย ต้องหาผู้สมองตายท่ีสามารถบริจาคอวัยวะได ้1 คน ซึ่งท่ีผ่านมาตั้งแต่วนัท่ี 1 

กุมภาพันธ์-30 เมษายน มียอดผู้บริจาคอวัยวะ 161 อวัยวะ เปน็ไต 132 ราย ตับ 23 ราย และหัวใจ 6 ราย ใน 2 ปี

ท่ีผ่านมา มีคนบริจาคอวัยวะคิดเป็น 3-4 รายต่อประชากรล้านคน ขณะท่ีในตา่งประเทศจะมีประมาณ 30-50 ราย

ต่อประชากรล้านคน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในปีนี ้ ไทยน่าจะเพิ่มเปน็ 10 รายต่อประชากรล้านคน แม้ไทยจะมีการ

บริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากมีคนรอบริจาคอวัยวะอีกกว่า 5,000 คน 

 

กรุงเทพธุรกิจ 

มอ.พัฒนาสารสกัดขมิ นชัน 

     -เสนอข่าว รศ.ภญ.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เผยว่า 

ม.สงขลานครินทร์พัฒนาต่อยอดสูตรสารสกัดขม้ินชันรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ในโครงการ “ผลิตภัณฑ์เคอคูมิน

โซลิดดิสเพอร์ชัน ในรูปแบบก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร” ท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของ

สารส าคัญ เพิ่มการละลายของสารและยืดเวลาได้นาน 6-8 ชม. และป้องกันอาการกรดไหลย้อน ซึ่งได้ส่งต่อสิทธิบัตร

ให้บริษัทยาเรียบร้อยแล้ว 

 ข่าวจากสื่อออนไลน์ 

 

เพจตีแผ่ “โลก” โซเชียล 

ท าคลอดตกเลือดเสียชีวิต 

     -เสนอข้อความจากเฟสบุ๊คชื่อ “Panta Thanghin” กลา่วถึงเหตุการณ์ท่ี น.ส.พิมลพรรณ จันทรเกรียง อายุ 18 ปี 

ไปคลอดลูกท่ี รพ.บุณฑริก แล้วตกเลือดตาย โดยพี่สาวเสียชีวิตท่ีรพ. แต่แพทย์บอกให้ไปแจ้งว่าเสียชีวิตท่ีบ้าน และ

ตอนแจ้งให้พยาบาลมาดูพี่สาว พยาบาลกลับไม่สนใจ 

ไทยรัฐออนไลน ์      -เสนอข่าว นพ.ทนง ค าศรี ผอ.รพ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า รพ.รับผู้ป่วยรายนี้เข้ารักษาด้วยอาการปวด

ท้องคลอด ได้ท าคลอดบุตรตามปกติ แต่แม่มีภาวะตกเลือด แพทย์ได้ให้ยาและน้ าเกลือจนความดันเป็นปกติ จึงย้าย

เข้าห้องดูแลหลังคลอด ต่อมาผู้ป่วยมีอาการวิงเวียน จึงตรวจภายในและอันตราซาวนด์ ผู้ ป่วยเริ่มมีอาการแย่ลง 

แพทย์เวร 2 คนจึงช่วยกันรักษา พร้อมปรึกษาคณะแพทย์รพร.เดชอุดม เพื่อเตรียมเลือดและส่งต่อผู้ป่วย แต่เม่ือส่ง

ต่อผู้ป่วยถึงรพ.พบว่าคนไข้เสียชีวิตแล้ว หลังเกิดเหตุรพ.ได้มีการพูดคุยกับญาติคนไข้ และสรุปข้อเท็จจริงรายงานให้

สาธารณสุขจังหวัดรับทราบเพื่อท าการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

 

ข่าวสด 

เว็บไซต์แนวหน้า 

 

 

 

 

นักเรียนม.5 กระโดดตึก 

     -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แกลงรับแจ้งเหตุมีเด็กตกลงมาจากอาคารเรียน 4 ชั้น ร.ร.แห่งหนึ่งใน จ.ระยอง 

เดินทางไปตรวจสอบพบเด็กชาย ม.5 บาดเจ็บอาการสาหัส น าส่งรพ.แกลง และจะส่งต่อไปรพ.กรุงเทพระยอง แต่ไป

เสียชีวิตท่ีรพ.ระยองในเวลาต่อมา คาดสาเหตุน่าจะมาจากความเครียดท่ีถูกจับได้ว่าขโมยเงินเพื่อน 2,000 บาท ครู

เรียกมาสอบสวนและเด็กยอมรับผิด จึงประสานผู้ปกครองเพื่อรับทราบพฤติกรรม ยืนยันว่าไม่ได้ต่อว่ารุนแรง ไม่

คาดคิดว่าเด็กจะคิดสั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตาย      

เว็บไซตไ์ทยรัฐ      -เสนอข่าว ผู้ปกครองเด็ก กล่าวว่า ทราบข่าวจากทางโซเชียลว่าโรงเรียนน าลูกไปประจานหน้าเสาธงช่วงเช้า 

กล่าวหาว่าลูกชายขโมยเงินเพื่อน และอ้างว่าได้เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ซึ่งไม่เป็นความจริง และหลังเกิด

เหตุไม่มีการติดต่อจากทางโรงเรียนอีกเลย เสียใจที่ส่ือโซเชียลลงข่าวสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวและขอให้ทาง

โรงเรียนออกมาชี้แจ้งเรื่องท่ีเกิดข้ึน 

 


